



ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งยังไม่ได้จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนที่แม่บทพิจารณาเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแจ้งยืนยัน รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ความละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจากการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานขอให้ กรมที่ดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ (Shape file) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนที่แม่บท ดังนั้น เพื่อให้การจัดส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียน เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ ๑๑ - ๑๕ ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อมูล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านทาง [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) เมนู "หนังสือราชการ" กรณีหากตรวจพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งใบแจ้งยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมที่ครบถ้วนถูกต้องมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) [Ltaxteamdla@gmail.com](mailto:Ltaxteamdla@gmail.com) ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจะได้ประสานการดำเนินการกับกรมที่ดินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น  
ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้  
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๓-๔  
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๘๙๘  
ผู้ประสานงาน จิรวัลย์ สมนันเมือง  
โทร. ๐๘๙-๐๕๑๓๙๐๓



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์

ตามหนังสือจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๖๗๑ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งยังไม่ได้จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนที่แม่บทพิจารณาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

จังหวัดอุดรดิตถ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เนื่องจากการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานขอให้กรมที่ดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ (Shape file) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนที่แม่บท ดังนั้น เพื่อให้การจัดส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ ๑๑ - ๑๕ ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านทาง [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) เมนู "หนังสือราชการ" กรณีหากตรวจพบว่า ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งใบแจ้งยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมที่ครบถ้วนถูกต้องมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : [Ltaxteamdla@gmail.com](mailto:Ltaxteamdla@gmail.com) ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะได้ประสานการดำเนินการกับกรมที่ดินต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๕๐ - ๓๐๐๘ ต่อ ๑๓ (D:บริเวณพื้นที่ภาษี/นส.ประทับตราแจ้ง อบท. เข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่านจากกรมที่ดิน)

ผู้ประสานงาน นางปรีศนา อุ่นเต็มใจ โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๐๖๓๑

Change  
For Good  
เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า